

## RS - ขึ้นก็ง่าย ไม่ขึ้นก็ง่าย

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในลี้จั่วหัว...

เอ้ยแบบนี้ เดี่ยวจะหาว่า ง่ายไป เพราะเวลาทำจริง ๆ หลายๆ ท่าน มักจะเจออาการแกลงๆ ของราคาทำให้เกิดอาการ กล้าๆ กลัวๆ หรือลั้งเล อะไรทำนองนั้นก็ให้เหมือนกันนะ แบบว่า เวลาพูดนะพูดง่าย แต่เวลาทำจริง ๆ อะ ยากแสนยาก... ไม่ว่าหุ้น หรือ ตลาด บางทีก็เหมือนออกอาการหลอก หรือเล่นให้เราเข้าใจผิดในแนวโน้มที่กำลังจะเป็นเอาได้ง่ายๆ เลยเหมือนกันนะ... เอาอย่างเช่น ตลาด ในวันวานก็ได้ จริงๆ แล้ว ลองอ่านแนวโน้มกันในวันสองวันก่อน หรือ ที่เราตามๆ กันมาอยู่แล้วนั้น ใจว่ามันไม่ค่อยดี ยังไงก็หน้าจะเห็นทางลงเสียมากกว่า เพียงแค่มืออาการชื้อๆ อยู่นั่นแหละ สุดท้ายแล้ว วันวานก็ลงต่ำกว่า 1670 ได้ง่าย ๆ แล้วแกมมีลงไปเป็นลึบกว่าจุด... แต่พอช่วงบ่าย กลับมาการไล่กลับขึ้นมาให้เห็นค่าบวกในบางจังหวะเสียด้วยซ้ำ และปิดไปแค่ ค่าลบเล็กๆ ออกมาแบบนี้ บางท่านถึงกับคิดไปก่อนเลยว่า ลงไม่จริงหรือกะนะ แกล้งๆ ลง หรือ ทูบราคาหลอกเอาของเพิ่ม หรือเก็บหุ้นเพิ่มเสียมากกว่า... และส่วนมากคนที่ถือหุ้นนะที่มักจะคิดในแนวทางนี้ ส่วนคนไม่มีหุ้น ก็คงเข้าทาง เพราะรอซื้อมานานพอสมควรแล้ว แต่พอเห็นแดงกลับขึ้นมาเร็ว อ้าว จากที่เจอแต่ๆ กลับมีอาการจะไม่ลงต่ออย่างที่คิดซะแล้วเหอ ทำไงดีล่ะแบบนี้ ทั้งสองอย่างนี้ ถ้าจะให้เหนือเมฆบรรยายจริงๆ สนุกเลยนะ...เพราะถ้าจะว่ากันที่แนวโน้มแล้วนั้น ยังไงเสียก็ยังคงออกในเชิงลบมากกว่า แต่อาการที่ออกมาแบบนี้ เหนือเมฆว่า บางท่านอาจจะรู้นะ เขาทำเพื่ออะไร ไม่ว่าคนที่มีหุ้น หรือ ไม่มีหุ้น ก็เจอผลจากการกระทำที่เหมือนๆ กัน... ลองคิดดู มันคือเกมอะไร

### ดูตามเกม...

จะว่าไปแล้ว ก็เป็นหุ้นที่เดาทางยากเหมือนกันถ้าจะเล่นรายวันนะ แต่ถ้าจะมองกันเป็นรอบๆ ไป ก็อาจจะดูแล้ว เป็นเกมที่ง่ายกว่า แต่ก็อย่างที่เคยกกล่าว โครงสร้างดี แต่ก็ต้องเฝ้าดูดีๆ

แนวรับ : ... 18.1-18.0 และ ต้องไม่ต่ำกว่า 17.5 จะอุ่นใจกว่า

เป้าหมาย : ... 22.0-23.0 เป็นแนวต้านเล่นรอบ แต่มีล้น 26-27

Price Chart...(RS)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น RS... ถ้าเข้าไปดูในโครงสร้างใหญ่ๆ หรือ กราฟที่มีมุมมองกว้างกว่านี้ อาจจะมองได้ว่า ราคาใน หรือ ในระดับที่ไม่ต่ำกว่า 17.50 ลงมาก่อน ยังน่าสนใจ ซึ่งด้วยเครื่องมือสัญญาณที่ใช้อ่านแนวโน้ม ถือว่าอยู่ในภาวะกระทิงไม้ต้นๆ เสียด้วย การแกว่งตัวขึ้นลง ถ้าไม่ทำให้รูปแบบของเครื่องมืออ่านแนวโน้มเสียไป การมองในระยะเดือน ก็ยังสามารถจะคาดหวัง การขึ้นได้ถึงระดับ 26.0-28.0 ก็ยังได้ แต่เอาเป็นว่าพื้นที่ 26-27 เป็นเป้าหมายของการเล่นรอบใหญ่ไว้ก่อนแล้วกันนะ ส่วนถ้าจะเล่นรอบสั้น ก็หวังที่ 22.0-23.0 ไว้ก่อนก็ได้ แล้วรอดูจังหวะอีกที ซึ่งอาจจะไม่ย่อเลยก็ได้ หรือ ถ้าจะมีการย่อ ก็อาจจะย่อแค่เล็กๆ ลงทดสอบเส้นแนวโน้ม